

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะประกาศสิทธิในมรดกอย่างเต็มที่จากพ่อเหนือโลกขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของคุณ จงแลกเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณมี นี่คือการกระทำที่ใหญ่โตมาก
- คำถาม:** ความรู้ของละครในประเด็นใดที่ช่วยคุณเป็นอย่างมาก?
- คำตอบ:** เมื่อร่างของคุณมีความเจ็บป่วย ความรู้ของละครช่วยคุณเป็นอย่างมากเพราะคุณรู้ว่าละครนี้จะซำรอยเหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องร้องไห้หรือคร่ำครวญเกี่ยวกับสิ่งนี้ บัญชีกรรมต้องได้รับการสะสาง ประสบการณ์ของความทุกข์นี้ไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับความสุขของ 21 ชาติเกิด เมื่อไม่มีความรู้ อย่างเต็มที่ลูกจึงมีความไม่สบาย

โอมชานติ พระเจ้าพูด พระเจ้าคือผู้เดียวที่ไม่มีร่างกายของตนเอง ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีนาม รูป สถานที่ หรือเวลา ไม่เลย พระเจ้าไม่ได้มีร่างกายของตนเอง ดวงวิญญาณอื่นทั้งหมดมีร่างกายของตนเอง เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานหนึ่งที่ในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตามเป็นดวงวิญญาณที่รับฟัง เล่นบทบาท และกระทำการกรรมผ่านร่างกาย เป็นดวงวิญญาณที่น่าสังสารไป เป็นดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์กับผลของกรรมดีและไม่ดีผ่านร่างกาย ไม่มีใครมีประสบการณ์กับสิ่งใด(หรือความทุกข์ทรมานที่เป็นผลตามมา)โดยที่ไม่มีร่างกาย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า นั่นที่ในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ บาบากำลังพูดความรู้กับเรา ฉัน ดวงวิญญาณ กำลังรับฟังผ่านร่างนี้ พระเจ้าพูดว่า มามานะบาฟ! ละทิ้งร่างกายของลูกรวมทั้งศาสนาทางร่างทั้งหมดพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าแห่งกิตะที่บอกสิ่งนี้แก่ลูก พระเจ้าหมายถึงผู้ที่อยู่เหนือการเกิดและการตาย พ่ออธิบายว่า การเกิดของพ่อเป็นไปทางจิต ไม่มีใครอื่นถือกำเนิดในลักษณะนี้ ในลักษณะที่พ่อเข้ามาในผู้นี้ ลูกควรจดจำสิ่งนี้เป็นอย่างดี ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำทุกสิ่ง ไม่ใช่ว่าท่านมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและเป็นผู้กราบไหว้บูชาหรือไม่ใช่ว่าท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการอวตารลงมา 24 ครั้ง การอวตารเข้าไปในกระเชาะและปลา การอวตารของปรศุ-ราม ฯลฯ (รวมที่มีชวาน) เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพระเจ้าจะนั่งและอวตารเป็นปรศุ-รามและสร้างความรุนแรงด้วยชวานหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่ผิด เช่นที่พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ในทำนองเดียวกันพวกเขาได้เขียนว่าช่วงระยะเวลาของแต่ละวงจรมันหลายแสนปี นั่นเรียกว่าความมืดมิดที่สุด นั่นคือพวกเขาไม่มีความรู้ มีแสงสว่างด้วยความรู้ เวลานี้มีความมืดมิดที่สุดของความไม่รู้ เวลานี้ลูกๆ อยู่ในแสงสว่างที่สุด ลูกๆ รู้จักทุกคนอย่างดีมาก ผู้ที่ไม่มีความรู้ก็เฝ้าแต่กราบไหว้บูชา ฯลฯ เวลานี้ลูกๆ รู้จักทุกคนเป็นอย่างดีและดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกราบไหว้ใคร เวลานี้ลูกได้รับการปลดปล่อยจากการกราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาแล้วลูกก็กลายเป็นมนุษย์ที่กราบไหว้บูชา มนุษย์มีการกำหนดที่เป็นเช่นปีศาจและเหตุนี้เองจึงมีเพลงที่ร้องว่า มีการทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพ “ไม่ได้ใช้เวลาานเลยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ” ท่านทำให้ลูกเป็นเทพในหนึ่งวินาที ทันทีที่ลูกตระหนักว่าจักพ่อ ลูกก็เริ่มที่จะเรียกท่านว่าชีพบบา ด้วยการพูดว่า “บาบา” สิ่งนี้ก็เข้าไปในหัวใจของลูกว่าลูกกลายเป็นนายของโลกและนายแห่งสวรรค์ ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกได้มาแล้วและเป็นของพ่อในทันที และพ่อก็พูดว่า ขณะที่อยู่บ้านกับครอบครัวของคุณจงประกาศสิทธิในมรดกของคุณจากพ่อเหนือโลก ลูกได้รับมรดกทางโลกของคุณและเวลานี้จึงแลกเปลี่ยนมรดกทางโลกกับมรดกจากพ่อเหนือโลก นี่คือการกระทำที่ดีมากเช่นนั้น มรดกทางโลกจะเป็นอะไร? นี่คือการกระทำที่ไม่มีขีดจำกัดและผู้ที่ยากจนก็สามารถประกาศสิทธิได้อย่างรวดเร็ว ท่านนำผู้ที่ยากจนมาเลี้ยงดู พ่อคือเจ้าแห่งคนจน มีการจดจำเช่นกันว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน บาร์ตยากจนที่สุด พ่อมาในบาร์ต พ่อมาและทำให้บาร์ตมั่งคั่ง คำสรรเสริญของบาร์ตมีความสำคัญมาก บาร์ตเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตามด้วยการพูดว่าช่วงระยะเวลาของวงจรมันยาวนานมากพวกเขาจึงได้ลืมสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาเข้าใจว่าบาร์ตเคยมั่งคั่งอย่างมากและเวลานี้ได้กลับมายากจนก่อนหน้านั้นพีชพันธุ์ัญญาหาร ฯลฯ ทั้งหมดเคยส่งออกไปยังต่างประเทศจากที่นี่ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาร์ตนั้นยากจนอย่างมากและเหตุนี้เองพวกเขาจึงให้การช่วยเหลือ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น เมื่อบุคคลสำคัญล้มเหลว ผู้คนจะตัดสินใจกันเองว่าจะช่วยบุคคลนั้นอย่างไร บาร์ตนี้เก่าแก่โบราณที่สุด บาร์ตเองเคยเป็นสวรรค์ เริ่มแรกเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เป็นเพียงที่พวกเขาได้ยึดระยะเวลาออกไปและเหตุนี้เองพวกเขาจึงมีความสับสน พวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือแก่บาร์ตอย่างมากมาย พ่อต้องมาในบาร์ตด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิในมรดกของคุณจากพ่อ ลูกกำลังแลกเปลี่ยน

มรดกของลูกจากพ่อทางร่างของลูกกับมรดกจากพ่อเหนือโลกเช่นเดียวกับที่ผู้นี้ (บราห์มา) ได้ทำ ดูซิลูกได้รับมรดกและบัลลังก์จากพ่อเหนือโลกของลูก มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างอำนาจในการปกครองนี้และ‘การทำงานหนักเหมือนลา’นั้น มีคำกล่าวว่าจะทำตามพ่อ ไม่มีเรื่องของการอดตาย พ่อพูดว่าดูแลทุกอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ พ่อมาและแสดงให้ลูกเห็นถึงหนทางที่ง่ายตาย ลูกก็ได้เผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมายและเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกหาพ่อ โอ้พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ได้โปรดเมตตาเถิด! ไม่มีใครจดจำพ่อในเวลาของความทุกข์ ทุกคนจดจำพ่อในเวลาของความทุกข์ เวลานี้พ่อแสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการที่จะจดจำพ่อ ลูกไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะจดจำพ่ออย่างไร พ่อเองได้มาและแสดงให้ลูกเห็น ลูกๆ จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเหนือโลกและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกมีความสุขด้วยการจดจำบาปและความทุกข์ทรมานทั้งหมดของร่างกายจะจบสิ้นลง ลูกดวงวิญญาณและร่างกายของลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกเคยบริสุทธิ์อย่างมาก และแล้วขณะที่กลับมาใช้ชีวิตเกิดใหม่ดวงวิญญาณนั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยสนิม พวกเขาได้รับรางวัลเช่นเดียวกันกับที่อัลลอยด์(โลหะผสม)ได้ปะปนเข้ากับทองคำ เครื่องประดับของทองคำบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน มันมีประกายนั้น เครื่องประดับที่มีโลหะผสมก็จะมัวหมอง พ่อพูดว่า ลูกมีอัลลอยด์ปะปนในลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้จะต้องขจัดอัลลอยด์นั้นออกไป จะขจัดออกไปได้อย่างไร? มีโยคะกับพ่อ ลูกต้องมีโยคะกับผู้เดียวที่กำลังสอนลูก ผู้เดียวนั้นคือทุกสิ่ง: พ่อ ครู และสัตกูรู จดจำท่านและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ท่านกำลังสอนลูกด้วยเช่นกัน ลูกเรียกพ่อว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์และผู้ทรงพลังอำนาจ พ่ออธิบายแก่ลูกในทำนองเดียวกันทุกอย่างจรร ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ลูกได้มาและพบพ่อหลังจาก 5000 ปี เหตุนี้เองลูกจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง เวลานี้จงละทิ้งความหยิ่งยโสของร่างกายนี้และกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกเคยได้รับความรู้ของดวงวิญญาณซึ่งไม่มีใครนอกจากพ่อเท่านั้นที่สามารถให้ได้ ไม่มีมนุษย์ใดมีความรู้ของดวงวิญญาณ ไม่มีชัณยาสซี, นักบุญและกูรูที่รู้อันนี้ พวกเขาไม่มีพลังกำลังนั้นในเวลานี้ พลังกำลังของทุกคนได้ลดลงไปแล้ว ทั้งต้นไม้ได้ไปถึงสภาพที่เสื่อมโทรมที่สุด ต้นไม้ใหม่กำลังมีการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ พ่อมาและอธิบายแก่ลูกถึงความลับของต้นไม้ที่หลากหลาย พ่อพูดว่าก่อนหน้านี้อันนี้ลูกเคยอยู่ในอาณาจักรของราม และเมื่อลูกได้เข้าไปสู่หนทางบาปอาณาจักรของราวันก็เริ่มขึ้นแล้วศาสนาอื่นก็เกิดขึ้นมา หนทางความเสื่อมโทรมที่นั่นได้เริ่มขึ้น ก่อนหน้านี้อันนี้ลูกไม่รู้สิ่งนี้ ไปและถามใครก็ตามว่า ท่านรู้จักผู้สร้างและตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างหรือไม่? ไม่มีใครจะสามารถบอกลูกได้ พ่อพูดกับผู้เสื่อมโทรมที่นั่นว่า ในเวลานี้ลูกสามารถตัดสินใจเพื่อตัวลูกเอง ลูกสามารถเขียนแม้กระทั่งบนป้ายกระดานว่า ท่านจะเรียกนักแสดงที่ไม่รู้จักผู้กำกับ, ผู้สร้างและนักแสดงหลักของละครว่าอย่างไร? เราดวงวิญญาณมาที่นี่และนำร่างกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทที่แตกต่างกันของเรา และดังนั้นสิ่งนี้คือการละเล่นอย่างแน่นอน ก็คือแม่และชีวิตคือพ่อและที่เหลือทั้งหมดคือสิ่งสร้าง โลกใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยกิตะ ไม่มีใครรู้ว่าโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร ในตอนแรกมีเพียงลูกๆ เท่านั้นในโลกใหม่ เวลานี้คือโลกของยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด โลกนี้ไม่เก่าและไม่ใหม่ นี่คือนยุคบรรจบพบกันนี้คือยุคของบราห์มิน ในภาพลักษณ์ของรูปแบบที่หลากหลาย พวกเขาที่ไม่ได้แสดงให้เห็นทั้งชีพบาปและยุคของบราห์มิน ลูกได้แสดงจุดไว้ที่ยอดสุด ลูกๆ บราห์มินกำลังนั่งที่นั่น หลังจากเทพก็จะมึนกรบ ในยุคทองแดงพวกเขาคือผู้กราบไหว้บูชาท้อง (พ่อคำจะเป็นตัวแทนของท้องในภาพลักษณ์ของรูปที่หลากหลาย) และจากนั้นพวกเขาก็ได้กลายเป็นศูทร นี่คือการตีลังกา ลูกเพียงแต่ต้องจดจำการตีลังกา นี่คือการจาริกแสวงบุญของ 84 ชาตเกิดสำหรับลูก ลูกจดจำทุกสิ่งในหนึ่งวินาที เราวนไปรอบวงจรในลักษณะนี้ ภาพลักษณ์นี้ถูกต้องและภาพลักษณ์นั้นผิด ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถให้มีการทำภาพที่ถูกต้องได้ พ่ออธิบายผ่านผู้นี้ นี่คือนิเวศที่ลูกทำการตีลังกา การจาริกแสวงบุญของลูกเกิดขึ้นในหนึ่งวินาที ไม่มีเรื่องของความยากลำบากใดๆ ลูกทางจิตเข้าใจว่าพ่อกำลังสอนลูก มิตรแห่งสวรรค์(สัตซัง)คือพ่อที่แท้จริง ผู้อื่นเป็นมิตรที่หลอกลวง พ่อก่อตั้งดินแดนแห่งสวรรค์ มนุษย์ไม่ได้มีพลังนั้น พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นสามารถทำเช่นนั้น พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ มนุษย์ไม่รู้ว่าเป็นค้ำยกของของดวงวิญญาณสูงสุด มหาสมุทรแห่งความสงบนั้นกำลังให้ความสงบแก่ลูก ลูกได้ทำการฝึกในตอนเช้าเช่นกัน ลูกได้กลับมาละวางจากร่างกายของลูกและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกได้มาที่นี่เพื่อตายขณะที่มีชีวิต ลูกอุทิศตนเองแก่พ่อ นี่คือนิเวศเก่าและเครื่องแต่งกายเก่า และดังนั้นลูกจึงมีความไม่ชอบต่อสิ่งนั้น ลูกต้องการที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นและจากไป ลูกไม่ควรจะจดจำสิ่งใด ลูกได้ลิ้มทุกสิ่งแล้ว ลูกแม้กระทั่งพูดว่าพระเจ้าให้ทุกสิ่ง ดังนั้นเวลานี้จงให้สิ่งนั้นคืนแก่ท่าน แล้วพระเจ้าพูดกับลูกว่า เพียงแต่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ พระเจ้าจะไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ จงเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วลูกจะไม่ทำบาปใดๆ ก่อนหน้านี้อันนี้เคยมีการให้และรับของดวงวิญญาณบาปกับดวงวิญญาณบาป เวลานี้ในยุคบรรจบพบกันการแลกเปลี่ยนของลูกไม่ได้เป็นไปกับดวงวิญญาณบาป หากลูกให้ทานแก่ดวงวิญญาณบาป บาปของสิ่งนั้นก็สะสมอยู่บนศีรษะของลูก ลูกให้สิ่งนั้นในนามของพระเจ้าแก่ดวงวิญญาณบาป พ่อไม่ได้รับสิ่งใด พ่อจะพูดว่า ไปและเปิดศูนยและผู้คนมากมายจะได้รับประโยชน์ พ่ออธิบายว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็แค่ผ่านแต่ชั่วรอยเหมือนเดิมทุกประการตามละคร ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการร้องให้

หรือคร่ำครวญ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ดีที่ปัญหากรรมกำลังได้รับการชำระสะสาง ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็บอกว่า โรคร้ายทั้งหมดจะ  
ปะทุขึ้น พอยังพูดเช่นกันว่า ปัญหากรรมทั้งหมดที่เหลืออยู่นั้นต้องได้รับการชำระสะสางด้วยโยคะหรือด้วยการลงโทษ การ  
ลงโทษนั้นรุนแรงมาก ดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าลูกสะสางทุกสิ่งด้วยความเจ็บป่วย ฯลฯ ประสพการณ์ของความทุกข์นั้นไม่มี  
อะไรเลยเมื่อเทียบกับความสุขของ 21 ชาติเกิดเพราะมีความสุขอย่างมาก เมื่อไม่มีความรู้เต็มที่ก็จะมีคามไม่สบาย  
ในความเจ็บป่วย เมื่อใครบางคนล้มป่วยเขาก็จดจำพระเจ้าอย่างมาก นั่นก็เป็นสิ่งดีเช่นกัน ลูกต้องจดจำผู้เดียวเท่านั้น  
ท่านเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นจดจำครู พวกเขามีครูอยู่มากมาย เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักสัตบุรุษเดียว  
ท่านคือผู้ทรงพลังอำนาจ พอพูดว่า พ่อรู้เกี่ยวพระเวทและคัมภีร์กรันท์เหล่านั้น ฯลฯ นั่นคือเครื่องประกอบของความ  
เลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครสามารถบรรลุถึงพ่อได้ด้วยสิ่งนั้น พ่อเข้ามายังโลกของดวงวิญญาณบาป จะสามารถมีดวง  
วิญญาณบุญที่นี้ได้อย่างไร? พ่อเข้ามาในร่างของผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม ผู้นี้ได้ยินทุกสิ่งก่อน บาบาพูดว่า ลูกสามารถที่  
จะอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงได้ดีมากที่นี้ แม้ว่าพายุจะมาที่นี้เช่นกัน พ่อก็ยังคงเฝ้าแต่อธิบาย  
พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกได้ยินความรู้เช่นนี้ในวงจรก่อนหน้านี้ด้วย ลูกเฝ้าแต่รับฟังความรู้ใน  
แต่ละวัน อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น โลกเก่าต้องถูกทำลายด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่  
พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ตื่นแต่เช้าตรู่และทำการฝึกฝนที่จะกลับมาละวางจากร่างกาย อย่าได้จดจำโลกเก่าหรือเครื่องแต่งกายเก่า ลูกต้องลืมทุก  
สิ่ง

2. ในยุคบรรจบพบกันการให้และการรับของลูกไม่ควรจะเป็นไปกับดวงวิญญาณบาป ชำระสะสางปัญหากรรมของลูกด้วย  
ความสุข อย่าได้ร้องไห้หรือคร่ำครวญ อุทิศทุกสิ่งแก่พ่อและดูแลทุกสิ่งอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

**พร:** ขอให้ลูกเป็นผู้ทำความเพียรพยายามที่จริงจัง และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยพลังของการ  
ตระหนักรู้

พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายดายคือพลังของการตระหนักรู้ ลูกไม่สามารถมีประสบการณ์ของสิ่งนั้น  
จนกว่าลูกพัฒนาพลังของการตระหนักรู้ จนกว่าลูกมีประสบการณ์ในสิ่งนี้ รากฐานของความพิเศษของชีวิต  
บราห์มินไม่สามารถแข็งแรงได้ และจะไม่มีความจริงจังหรือความกระตือรือร้นในกิจกรรมของลูก เมื่อพลัง  
ของการตระหนักรู้ทำให้ลูกมีประสบการณ์ในทุกสถานการณ์ และแล้วลูกก็จะกลายเป็นผู้ทำความเพียร  
พยายามที่จริงจัง พลังของการตระหนักรู้สามารถทำให้ลูกมีการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายดายตลอดเวลา

**คติพจน์:** ให้ความรักของลูกปรากฏออกมาในรูปที่มีตัวตนของลูกและกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*